

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563-2565

วิสัยทัศน์ (Vision) “สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นำ ในศตวรรษใหม่”

ยุทธศาสตร์	พันธกิจ(MISSION)	เป้าประสงค์(GOAL)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ	
1.ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม เป็นผู้นำ เป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	1.ด้านคุณภาพของนักเรียน 1.1 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมมีความเป็นผู้นำ และมีความเป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา	1.นักเรียนมีคุณธรรม บนพื้นฐานของคริสตจริยธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต	1.ร้อยละของนักเรียน 3 ระดับ ได้รับพระกิตติคุณผ่านกิจกรรม 2.ร้อยละของนักเรียน 3 ระดับมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.ร้อยละของนักเรียน 3 ระดับได้รับการอภิบาลเยี่ยมเยียนในช่วงเจ็บป่วย (นอนห้องพยาบาล)	1.โครงการประกาศและอภิบาลของนักเรียน	
		2.นักเรียนมีความเป็นผู้นำและมีความเป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา	4.ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นผู้ นำ ร่วมมือรวมเป็นทีม ระดับดีเลิศขึ้นไป 5.ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา	2.โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนาในศตวรรษใหม่	
	1.2 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	3.นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	3.นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	6.ร้อยละของนักเรียน มีสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรมดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป 7.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET และ CEFR วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ระดับ ป.3,ป.6,ม.3,ม.6	3.โครงการส่งเสริมสมรรถนะหลักและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนนวัตกรรมยุคดิจิทัล 4.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
			1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลด้วยระบบคุณภาพ	8.จำนวนระบบ SDMA ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ 9.ร้อยละของนักเรียน ครู และผู้ปกครองสามารถใช้ระบบ SDMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10. จำนวน อาคารต้นแบบ ด้านความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภค และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 11. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป 12.ร้อยละของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป	5.โครงการพัฒนาระบบSDMA (Student Digital Management Application) 6.โครงการอาคารต้นแบบ
			2.1 พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ	13.ร้อยละของฝ่ายที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในการส่งงานมีคุณภาพระดับดีเลิศ 14.ร้อยละของความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป	7.โครงการบริหารติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8.โครงการพัฒนาคุณภาพงานสื่อสารองค์กร
2.2 บริหารจัดการความเสี่ยงจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง	2.โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น	15.ร้อยละของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในภาพรวมทุกระดับ	9.โครงการ “เพาะต้นกล้า”		
3. พัฒนาคูและบุคลากรให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม มีภาวะผู้นำ เป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา และส่งเสริมครูผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	3. ด้านคุณภาพครูและบุคลากร 3.1 พัฒนาคูและบุคลากรให้มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำและมีความเป็นกุลสตรีตามวิถีวัฒนา	1.ครูและบุคลากรมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต	16.ร้อยละของครูและบุคลากรมีคุณธรรมบนพื้นฐานคริสตจริยธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 17.ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการอภิบาลเยี่ยมเยียนในช่วงเจ็บป่วย	10.โครงการประกาศและอภิบาลของครูและบุคลากร	
			2.ครูและบุคลากรมีภาวะผู้นำ มีความเป็นกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา	18.ร้อยละของครู บุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีคุณลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ระดับดีเลิศขึ้นไป	11.โครงการ “ต้นแบบมะขามหวาน”
	3.2 พัฒนาคูผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	3. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	3. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	19.ร้อยละของครูผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ระดับดีเลิศขึ้นไป 20.คุณภาพของหลักสูตรคริสตจริยธรรมสู่สากล โดยใช้พระคัมภีร์เป็นฐาน 21.ร้อยละของครูผู้สอนได้นำหลักสูตรคริสตจริยธรรมสู่สากลไปจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning อย่างมีคุณภาพและเกิดผล 22.ร้อยละของนักเรียน 3 ระดับเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักคริสตจริยธรรม	12.โครงการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 13. โครงการพัฒนาหลักสูตรคริสตจริยธรรมสู่สากลโดยใช้พระคัมภีร์เป็นฐาน